



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของที่ปรึกษา
ภายใต้การดำเนินงานโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน
กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

.....

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงานต่างๆ หรือจะให้การสนับสนุนสำหรับโครงการด้านพลังงานทดแทน และด้านอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการว่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ นั้น

พพ. ขอประกาศให้ทราบถึงจรรยาบรรณในการดำเนินงานของที่ปรึกษา ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ดังนี้

๑. การสั่งสมความชำนาญในวิชาชีพที่ปรึกษา (Experience) ต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนสั่งสมความชำนาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่เสมอ

๒. การจัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นจริง (Provide information) ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ปิดบัง หรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่ปรึกษา

๓. การให้คำปรึกษาด้วยความยุติธรรมและไม่เอินเอียง (Equitable) ต้องให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ปราศจากอคติและความลำเอียง แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดกับความต้องการของ ผู้รับบริการ

๔. การรับผิดชอบต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อการให้คำปรึกษา (Responsibility) ต้องปฏิบัติตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบต่อคำแนะนำที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นในอนาคต ตลอดจนไม่กระทำ สิ่งใดที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือพยายามฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

๕. ความโปร่งใสและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Transparency) ต้องเปิดเผยขั้นตอน และระยะเวลาการให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน ไม่เสนอหรือรับข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งจะนำมาสู่การเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้

พพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ปรึกษาจะยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมหรือใช้อิทธิพลหรือ ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ หรือไม่ได้รับงาน หรือบังคับผู้อื่นไม่ให้งานนั้น แก่ฝ่ายตรงกันข้าม และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีขอบจากผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง

(๒)

โดยการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินงานของที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานต่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน